



**AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC
CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ**

Phát triển giao thông đường thủy

Thái Bình đặt mục tiêu đến năm 2020 giao thông đường thủy có thể đảm nhiệm vận chuyển từ 20 - 25% lượng hàng hóa, 5 - 10% lượng hành khách lưu thông trong toàn tỉnh. Trong tương lai, hệ thống giao thông đường thủy sẽ kết nối với các phương thức vận tải khác góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.



Phát triển giao thông đường thủy sẽ giảm tải vận chuyển hàng hóa cho đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Những năm qua, cùng với hệ thống giao thông đường bộ, phát triển giao thông đường thủy tại Thái Bình là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thái Bình hiện có 4 sông lớn, thuộc hệ thống đường thủy nội địa quốc gia chảy qua với tổng chiều dài 236km, có nhiều lợi thế về giao thông đường thủy mà ít địa phương khác có được. Tuy nhiên, giao thông đường thủy chưa phát huy được lợi thế hiện có nên việc phát triển mạng lưới giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn.

Ngoài vận tải đường biển, hầu hết các phương tiện vận tải đường sông chỉ vận chuyển vật liệu xây dựng và chất đốt. Nhiều tuyến đường sông nội địa chưa được nâng cấp và bảo trì thường xuyên nên hoạt động giao thông đường thủy nội địa phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như mùa mưa và thủy triều dâng... Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 1.000 phương tiện vận tải thủy nội địa với tổng công suất 132.000CV. Hiện nay, cảng Diêm Điền (Thái Thụy) đã được đầu tư xây dựng cho phép tàu 250 tấn ra vào bốc dỡ hàng thường xuyên, tối đa cho phép tàu 600 tấn theo con nước; cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) và cảng cá Nam

Thịnh (Tiền Hải) đang khai thác với các phương tiện vận tải trên dưới 200 tấn; cảng thành phố Thái Bình là cảng hàng hóa, cho phép tàu, thuyền khoảng 300 tấn có thể ra vào. Một số bến hàng hóa nhỏ như bến Hiệp, bến công Vực, bến Trà Lý, bến Thái Phúc...

Vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa chủ yếu là hoạt động của các bến phà và bến đò. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 3 bến phà và 84 bến khách ngang sông, trong đó có một số bến sử dụng phà một lối có thể chuyên chở xe con và xe tải dưới 2,5 tấn. Ngoài ra còn có trên 200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải biển, trong đó 160 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ. Thị trường vận chuyển từ miền Bắc vào các tỉnh miền Nam, chủ yếu là than, xi măng, sắt, phân đạm... Tuy còn nhiều khó khăn nhưng vận tải đường thủy nội địa và đường biển đã được xã hội hóa, các thành phần kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt vận tải biển trong tỉnh và trong khu vực. Bước đầu phát huy được thế mạnh là loại hình vận tải với khối lượng lớn, an toàn, ít gây ô nhiễm môi trường.

Dự báo trong những năm tới nhu cầu vận tải hàng hóa

bằng đường biển từ Thái Bình đi có xu hướng tăng. Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Khi Trung tâm điện lực Thái Bình đi vào hoạt động, mỗi năm sẽ có khoảng 200.000 tấn Amon Nitrat, 5,8 triệu tấn than và 3 triệu tấn xỉ than cần vận chuyển. Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thiện quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2020, giao thông đường thủy sẽ được đầu tư xây dựng và phát triển, có thể đảm nhiệm chuyên chở từ 20 - 25% lượng hàng hóa, từ 5 - 10% lượng hành khách lưu thông trong toàn tỉnh, trong đó vận tải đường thủy nội địa vận tải đường thủy nội địa và đường biển đã được xã hội hóa, các thành phần kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt vận tải biển trong tỉnh và trong khu vực. Bước đầu phát huy được thế mạnh là loại hình vận tải với khối lượng lớn, an toàn, ít gây ô nhiễm môi trường.

PHẠM HƯNG

KIẾN XƯƠNG

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu

Cứ đến dịp tết Trung thu, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm, nhất là mặt hàng bánh, kẹo, nước giải khát của nhân dân lại tăng cao. Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, huyện Kiến Xương chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các cửa hàng, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Huyện Kiến Xương có 120 cơ sở, hộ kinh doanh, buôn bán bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát; 35 hộ sản xuất và nhiều hộ chế biến thực phẩm nhỏ lẻ. Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành kiểm tra 257 vụ, phát hiện và xử lý 136 vụ vi phạm, phạt trên 148 triệu đồng. Các hành vi vi phạm bao gồm: vi phạm về ghi nhãn mác hàng hóa, các quy định trong lĩnh vực giá, VSATTP, điều kiện kinh doanh và một số lỗi khác.

Nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, ngoài huy động 100% cán bộ đi kiểm tra, kiểm soát và nắm tình hình thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội còn chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Những ngày này, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện Kiến Xương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, điều ghi nhận là các cơ sở này đã chấp hành nghiêm về thủ tục hành chính theo quy định. Tuy nhiên, ở một vài cơ sở còn để xảy ra sai phạm như chưa niêm yết công khai giá sản phẩm; sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, việc trưng bày không bảo đảm để dẫn đến phát sinh mất VSATTP và gây khó khăn cho người tiêu dùng lựa chọn, kiểm tra. Các sản phẩm vi phạm Luật An toàn thực phẩm đã bị đoàn kiểm tra liên ngành tịch thu, tiêu hủy và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Ông Phạm Văn Đoài, chủ cửa hàng Liên Đoàn, thôn 4, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) cho biết: Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và nhắc nhở, chỉ ra một số sai phạm, tôi đã rút kinh nghiệm kịp thời trong hoạt động kinh doanh, buôn bán; qua đó giúp cho tôi hiểu hơn các quy định của pháp luật về VSATTP, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của cửa hàng và cung cấp cho nhân dân những mặt hàng bảo đảm chất lượng. Còn ông Nguyễn Văn Toán, chủ cửa hàng Hoa Toán, thôn Trà



Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Kiến Xương kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Vũ Hòa.

Vào dịp tết Trung thu, các mặt hàng có mức tiêu thụ cao là bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát và một số loại thực phẩm khác. Đây là thời điểm có nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tràn lư thông trên thị trường, gây tác động tiêu cực cho sức khỏe, quyền lợi của người dân. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 9 đến nay, Đội đã kiểm tra 22 vụ, phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm, trong đó có 1 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(Bà Trần Hồng Vân, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 huyện Kiến Xương)

Vi Đông, xã Vũ Công (Kiến Xương) chia sẻ: Việc các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sai phạm sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, phát hiện các cơ sở sản xuất,

kinh doanh thực phẩm vi phạm về VSATTP gặp nhiều khó khăn. Bà Bùi Thị Tho, Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: Do lực lượng mỏng và chưa được đào tạo, tập huấn chuyên môn; thêm vào đó là thiếu các trang thiết bị phục vụ kiểm tra nên chỉ xác định chất lượng sản phẩm bằng cảm quan mắt thường. Vì vậy, bên cạnh công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, Trung

tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân những kiến thức, kỹ năng nhận biết sản phẩm không bảo đảm VSATTP; tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu... Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân bán hàng không bảo đảm VSATTP, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Đặc biệt, UBND huyện cũng tổ chức cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và VSATTP góp phần để thị trường hoạt động lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng, để các cháu thiếu nhi đón tết Trung thu vui vẻ, an toàn.

KHẮC DUẤN

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI ĐOÀN KẾT Mô hình cần được nhân rộng

Với mục đích giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển chăn nuôi bền vững, tổ hợp tác chăn nuôi đoàn kết của các hộ nông dân 3 xã: Hồng Lý, Hiệp Hòa, Phúc Thành (Vũ Thu) là mô hình cần được nhân rộng.

Đến thăm trang trại nuôi lợn của gia đình anh Lê Quốc Văn, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, chúng tôi ấn tượng bởi quy hoạch rất bài bản. Với diện tích 1.300m², anh nuôi 300 con lợn thịt và 80 lợn nái trong 2 khu chuồng trại riêng biệt, khép kín. Các chuồng lợn đều được đánh số thứ tự và có bảng ghi chi tiết lịch ăn, tiêm phòng, khối lượng thức ăn... đối với từng đàn lợn. Là Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã, đồng thời là tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi đoàn kết, anh Văn cho biết: Tổ hợp tác chăn nuôi đoàn kết là cơ hội để các thành viên có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi lợn, đặc biệt hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi



Mô hình chăn nuôi của gia đình chị Đoàn Thị Phượng.

còn được Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng cho đàn lợn nên các thành viên ai nấy đều phấn khởi.

Cũng như gia đình anh Văn, gia đình chị Đoàn Thị Phượng, thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa rất hứng hái tham gia mô hình này. Với diện tích 4.800m², chị Phượng dành 3.600m² để làm chuồng nuôi 370 đầu lợn, trong đó có 70 lợn nái và 300 con lợn thịt. Được sự hướng dẫn, tạo điều kiện của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình và Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau hơn 8 tháng tham gia mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Chị Phượng chia sẻ: Trước đây, vợ chồng chúng tôi phải tự tìm đầu ra cho đàn lợn. Mọi thông tin từ dịch bệnh cho đến giá cả đều phải tự tìm hiểu nên rất khó khăn. Từ khi tham gia mô hình chăn nuôi này chúng tôi thấy rất hữu ích, mọi thông tin về giá cả, dịch bệnh đều được nắm bắt rõ ràng, kịp thời.

Mô hình liên kết chăn nuôi của tổ hợp tác chăn nuôi đoàn kết gồm 10 hộ với 12 thành viên được Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai từ tháng 1/2017 theo dự án xây



Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Lê Quốc Văn.

dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh. Điều kiện của mô hình là mỗi hộ chăn nuôi tối thiểu 20 con lợn thịt hoặc 5 con lợn nái. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên cùng nhau cam kết thực hiện quy trình trong quá trình chăn nuôi; chú trọng liên kết lựa chọn và sử dụng loại thức ăn có giá thành và chất lượng hợp lý, hướng tới

sử dụng chung một loại thức ăn chăn nuôi theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp với công ty, tìm đầu ra cho sản phẩm và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn cho các thành viên. Theo đó, tổ sẽ họp 1 lần/tháng vào ngày 20 hàng tháng và tổng kết kết quả hoạt động 1 lần/năm vào tháng 12 của năm.

Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lý cho biết: Hồng Lý có 6 hộ dân tham gia tổ hợp tác

chăn nuôi đoàn kết, đồng nhất nhất chăn nuôi theo hình thức ký hợp tác, các gia đình rất thuận lợi trong việc chăn nuôi và xuất bán lợn. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các gia đình tham gia tổ hợp tác này, ngoài ra còn liên kết với nhiều xã khác của mô hình này được nhân rộng và triển khai với quy mô lớn hơn, mang lại hiệu quả thiết thực cho người chăn nuôi.

THU TRANG